

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUẦN GIÁO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

*Tuần Giáo, ngày 10 tháng 8 năm 2021*

V/v tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất chăn nuôi, thủy sản các tháng cuối năm 2021.

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT; Tài Chính - Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình;
- UBND các xã, thị trấn.

Sáu tháng đầu năm 2021, sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất chăn nuôi, thủy sản nói riêng trên địa bàn huyện đạt kết quả khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu và những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19; giá vật tư nông nghiệp trong đó có thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, con giống tăng cao; dịch bệnh ở động vật diễn biến phức tạp đã và đang trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình sản xuất chăn nuôi của người dân.

Thực hiện Văn bản số 1797/SNN-CNTS ngày 05/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất chăn nuôi, thủy sản các tháng cuối năm 2021. Để phát triển sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, triển khai tốt mục tiêu kép của tỉnh, với phương châm vừa chống dịch quyết liệt, vừa phát triển sản xuất, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch của ngành nông nghiệp năm 2021. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai phát triển sản xuất chăn nuôi, thủy sản các tháng cuối năm 2021 theo chỉ đạo của UBND huyện tại: Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 06/04/2020 về việc điều chỉnh, sửa đổi một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021 huyện Tuần Giáo; Văn bản số 1188/UBND-Nn ngày 28/7/2021 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực nông - lâm nghiệp và nông thôn 6 tháng cuối năm 2021; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thú y 2015, Luật thủy sản 2017, Luật Chăn nuôi 2018 và các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật; các Quyết định phê duyệt của tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của sở Nông nghiệp và PTNT. Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện sản xuất chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn đảm bảo mục tiêu, tiến độ, an toàn, hiệu quả trong điều kiện vừa sản xuất vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

**1. UBND các xã, thị trấn**

- Tập trung phát triển sản xuất chăn nuôi, thủy sản trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng để phát triển sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn sinh học, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường

gắn với liên kết, thị trường tiêu thụ, phát triển sản xuất bền vững, khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết.

- Đối với nuôi trồng, khai thác thủy sản: Phát triển nuôi trồng thủy sản các loại cá truyền thống, cá rô phi đơn tính và một số loài đặc sản như cá lăng, cá tầm, cá hồi... Chủ động thu hoạch sớm hoặc thu tia đối với cá đạt kích thước thương phẩm để phòng xảy ra mưa, lũ và tăng cường quản lý cá nuôi theo Văn bản số 581/UBND-NN ngày 08/5/2021 của UBND huyện về tăng cường quản lý nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa và nuôi thủy sản nước ngọt. Khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản có hiệu quả theo đúng quy định ở các lưu vực sông, hồ chứa nước ngọt.

- Đối với chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm nhất là gia súc ăn cỏ (trâu, bò, dê) là những đối tượng vật nuôi ít chịu ảnh hưởng bởi nguồn thức ăn thương mại, những đối tượng này có khả năng tận dụng tốt các nguồn thức ăn xanh và phụ phẩm của nông nghiệp, có sức đề kháng, thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên địa phương. Ngoài ra, phát triển chăn nuôi một số đối tượng khác như ong,... theo mô hình liên kết nhằm đa dạng hóa các sản phẩm chăn nuôi, phát triển kinh tế, ổn định đời sống người chăn nuôi.

- Báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi định kỳ hằng quý theo quy định của Luật Chăn nuôi và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT để chủ động theo dõi tình hình chăn nuôi, chủ động tham mưu, chỉ đạo phát triển sản xuất kịp thời.

- Công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh động vật: Hướng dẫn người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với thiên tai như gió, bão, mưa lũ... đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi xảy ra thiên tai. Chủ động dự trữ thức ăn gia cho đàn gia súc, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi trong vụ Đông xuân 2021-2022.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chủ vật nuôi, người nuôi trồng thủy sản thực hiện chăn nuôi theo quy trình, chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, giám sát dịch bệnh, định kỳ vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường, khi thấy gia súc, gia cầm, thủy sản mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết nhiều bất thường cần báo cho cơ quan thú y, chính quyền địa phương để tổ chức xác minh, kiểm tra, xác định nguyên nhân bệnh. Tuyệt đối không vớt xác động vật bệnh, chết ra môi trường; không xả thải nước, chất thải các cơ sở nuôi trồng thủy sản bị dịch bệnh ra môi trường làm lây lan dịch bệnh.

## **2. Phòng Nông nghiệp và PTNT**

Căn cứ vào thực trạng sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sơ chế, chế biến các sản phẩm chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn và các văn bản có liên quan của cấp có thẩm quyền để tổ chức triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ, vận chuyển nông sản; người và phương tiện vận chuyển các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất và chế biến nông sản được lưu thông trên

địa bàn khi đã tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 969/UBND-NN ngày 23/6/2021 về việc triển khai, thực hiện thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch COVID-19 và Công văn số 1241/UBND-NN ngày 06/8/2021 về tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và chế biến nông sản.

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thủy sản; đôn đốc triển khai thực hiện tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng VSMT chăn nuôi trên địa bàn huyện, tham mưu kịp thời các biện pháp phòng ngừa, khống chế dịch bệnh động vật hiệu quả.

Theo dõi tiến độ sản xuất chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn huyện, chủ động tham mưu cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo về phát triển chăn nuôi, thủy sản.

## **2. Trung Tâm Dịch vụ Nông nghiệp**

Ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thông qua các chương trình, dự án trên địa bàn để nhân rộng các mô hình sản xuất công nghệ cao, mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, khả năng truy xuất nguồn gốc và sức cạnh tranh cho sản phẩm.

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thủy sản; triển khai thực hiện tiêm phòng, phun phòng trên địa bàn huyện, tham mưu kịp thời các biện pháp phòng ngừa, khống chế dịch bệnh động vật hiệu quả; kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật xuất huyện và kiểm tra giám sát động vật, sản phẩm động vật nhập huyện theo quy định.

Triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế. Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, nhân lực tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục cho trâu, bò ngay sau khi được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thú y) bàn giao vắc xin; tổ chức triển khai hoàn thành các kế hoạch tiêm phòng vắc xin vụ Thu đông, phun phòng theo kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tiếp tục triển khai hoàn thành các chương trình, dự án khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.

## **4. Phòng Tài Chính - Kế Hoạch**

Chủ động tham mưu cho UBND huyện sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh trong chăn nuôi, thủy sản đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Đôn đốc triển khai, nghiệm thu, giải ngân hết các nguồn kinh phí

được giao, phân bổ năm 2021 theo các chương trình, dự án nguồn kinh phí theo các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp.

### **5. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình**

Thông tin, tuyên truyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để xây dựng và phát triển các cơ sở, các trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các chuỗi liên kết từ sản xuất chăn nuôi, quảng bá đến tiêu thụ sản phẩm.

Nhận được Văn bản này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nội dung yêu cầu./.

***Nơi nhận:***

- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện (B/c);
- LĐ. UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Tuyên**